



# Thái Bình

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH  
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH

TÒA SOẠN:

13 - LÝ THƯỜNG KIỆT - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

● ĐIỆN THOẠI: 0227.3731.308 - 0227.3735.544  
0227.3733.958

● BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn  
● EMAIL: tsbaothaibinh@gmail.com

## KỶ NIỆM 78 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 2-9

### Trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư khu công nghiệp VSIP Thái Bình



Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thủ tướng Cộng hòa Singapore Lý Hiển Long và các đại biểu chứng kiến lễ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư khu công nghiệp VSIP tại các địa phương.

Sáng ngày 29/8, tại trụ sở Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ, Đại sứ quán Cộng hòa Singapore tại Việt Nam phối hợp với Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) tổ chức hội nghị thúc đẩy triển khai các dự án hợp tác đầu tư Việt Nam - Singapore. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thủ tướng Cộng hòa Singapore Lý Hiển Long tới dự. Tham dự hội nghị có hơn 500 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương và 150 doanh nghiệp của hai nước Việt Nam, Singapore. Về phía tỉnh Thái Bình có các đồng chí: Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã chứng kiến lễ công bố các văn kiện

(Xem tiếp trang 4)  
KHẮC ĐUẦN

### Quyết liệt, trách nhiệm hơn nữa trong thực hiện các giải pháp chống khai thác IUU

Sáng ngày 29/8, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) chủ trì hội nghị trực tuyến với 28 tỉnh, thành phố ven biển về thúc đẩy các giải pháp chống khai thác IUU, chuẩn bị đón và làm việc với đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) lần thứ 4. Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương và 21 xã có tàu khai thác hải sản dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Qua kết quả làm việc trực tiếp với đoàn thanh tra của Tổng vụ Biển và Thủy sản châu Âu về các khuyến nghị của EC tại đợt thanh tra lần thứ 3, EC tiếp tục ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong chống khai thác IUU, một số nội dung đã triển khai các giải pháp xử lý và có kết quả cập nhật, trao đổi kịp thời.

Tuy nhiên, sau đợt thanh tra lần thứ 3 của EC, kết quả thực hiện các khuyến nghị của EC cũng như thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia

(Xem tiếp trang 4)  
LƯU NGÂN

### 14 tác phẩm được trao giải tại liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực đồng bằng sông Hồng

Sáng ngày 29/8, tại Bảo tàng tỉnh diễn ra lễ khai mạc liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực đồng bằng sông Hồng lần thứ 25, năm 2023. Tới dự có các đồng chí: Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực đồng bằng sông Hồng lần thứ 25 năm 2023 do Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật Thái Bình tổ chức có chủ đề "Văn hóa đồng bằng sông Hồng - nơi hội tụ và phát triển" đã thu hút 1.912 tác phẩm của 281 tác giả đến từ 9

tỉnh, thành phố: Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình. Các tác phẩm tham dự liên hoan đều phản ánh về đẹp thiên nhiên, đất nước, con người trong khu vực đồng bằng sông Hồng; những thành tựu kinh tế, khoa học kỹ thuật, an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh, tăng cường giao lưu, hội nhập quốc tế; những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phản ánh về đẹp các làng nghề, danh lam thắng cảnh, những nét đẹp trong đời sống văn hóa

(Xem tiếp trang 4)  
TƯ ANH

### Kiểm tra công tác tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn huyện Vũ Thư

Sáng ngày 29/8, đoàn công tác Ban Chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo tỉnh làm việc, kiểm tra công tác tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn huyện Vũ Thư.

Huyện Vũ Thư hiện có 161 cơ sở tôn giáo, trong đó có 111 chùa, 49 nhà thờ, 1 trung tâm mục vụ; thu hút trên 49.000 Phật tử và trên 15.000 tín đồ Công giáo. Toàn huyện có 44/48 nhà thờ, 102/111 chùa đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền sử dụng đất. Trên địa bàn huyện phát sinh 7 hội nhóm tín ngưỡng, hiện tượng tôn giáo chưa được công nhận. Thời gian qua, huyện và các xã, thị trấn luôn quan tâm xử lý kịp thời các vấn đề liên

quan đến tôn giáo, chú trọng xây dựng lực lượng cốt cán, người tiêu biểu trong cộng đồng các tôn giáo. Các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn huyện đi vào nền nếp và đúng quy định; hầu hết chức sắc, chức việc, đồng bào có đạo phấn khởi, tin tưởng, chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Mặc dù vậy, công tác tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn huyện còn một số hạn chế như: Việc luân chuyển, bổ nhiệm linh mục, tu sĩ ở các giáo xứ, (Xem tiếp trang 4)  
QUYNH LƯU

### Tập huấn rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo

Chiều ngày 29/8, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND thành phố Thái Bình tổ chức hội nghị tập huấn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định hộ có mức sống trung bình định kỳ năm 2023.

Gần 550 đại biểu là thành viên tổ giúp việc Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo của thành phố; lãnh đạo, công chức lao động - thương binh và xã hội, bí thư, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố các xã, phường trên địa bàn thành phố được hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 07/2021/NĐ-CP, ngày 27/1/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025; Hướng dẫn số 05/HD-SLĐTBXH, ngày 6/8/2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo, xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình năm 2023. Quy trình, phương pháp và các biểu mẫu trong quá trình triển khai thực hiện giảm nghèo.

Thông qua tập huấn giúp lãnh đạo, cán bộ làm công tác giảm nghèo của thành phố nắm vững phương pháp, cách thức để rà soát chính xác hộ nghèo, hộ cận nghèo, từ đó phân loại hợp lý trong quá trình triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ, góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo.

### Nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp trong công tác an toàn, vệ sinh lao động

Sáng ngày 29/8, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn chính sách pháp luật về bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp và cải thiện điều kiện lao động cho 80 doanh nghiệp trong Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu được truyền đạt các nội dung cơ bản của hệ thống chính sách pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); hướng dẫn các quy định về phòng ngừa tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp tại doanh nghiệp; hướng dẫn quy trình, thủ tục giải quyết chính sách bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp. Ngoài ra, các đại biểu được nghe thông tin về tình hình tai nạn lao động năm 2022, nhất là tình hình tai nạn lao động trong khu vực có quan hệ lao động.

Đại diện các doanh nghiệp đã thảo luận, trao đổi kinh nghiệm thực hiện chính sách pháp luật về ATVSLĐ tại doanh nghiệp của mình, đồng thời chia sẻ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Hội nghị giúp các doanh nghiệp nâng cao nhận thức trong việc thực hiện công tác ATVSLĐ; nắm bắt đầy đủ hơn trách nhiệm của mình trong việc tổ chức thực hiện công tác ATVSLĐ, từ đó có biện pháp tăng cường quản lý và thực hiện công tác ATVSLĐ, kiểm soát tình hình tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp tốt hơn, hạn chế thấp nhất những sự cố, nguy cơ mất ATVSLĐ có thể xảy ra.

DUY TÙNG



## Mỗi ngày hiếu nghĩa - một ngày Vũ Lan

(Xem tiếp trang 3)

Các thầy chùa Từ Vân, xã Bách Thuận (Vũ Thư) truyền giảng những giá trị tốt đẹp của đạo Phật cho các bạn trẻ.